

Số ~~203~~/BC - UBND

Tuy Phước, ngày 24 tháng 10 năm 2017

BÁO CÁO

Tổng hợp kết quả xử lý, giải quyết trả lời phản ánh, ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 04 HĐND huyện – khóa XI

Thực hiện Công văn số 24/TTHĐND ngày 29/9/2017 của Thường trực HĐND huyện về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 05, HĐND huyện khóa XI. Qua rà soát, tổng hợp, UBND huyện báo cáo kết quả xử lý, giải quyết, cụ thể như sau:

I. VỀ THỦY LỢI

1. Hiện nay, phía Nam đầu ga Diêu Trì, thị trấn Diêu Trì – Nơi mà nước từ 2 cánh đồng Đồng Đá, Đồng Chợ của xã Phước An chảy thoát xuống đã được quy hoạch và cấp đất ở cho nhân dân. Cử tri cho rằng, việc hình thành khu dân cư tại khu vực này sẽ gây tắc nghẽn dòng chảy thoát nước. Đề nghị UBND huyện xem xét để tránh gây ngập úng 2 cánh đồng ở xã Phước An. (Cử tri xã Phước An, huyện Tuy Phước)

Trả lời:

Tiếp thu kiến nghị của cử tri xã Phước An, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tiến hành khảo sát khu vực phía Nam đầu ga Diêu Trì, thị trấn Diêu Trì và có báo cáo như sau: Địa hình hiện trạng từ trước đến nay, nước từ cánh đồng Đồng Đá và Đồng Chợ của xã Phước An thoát bằng 02 cống ở phía Bắc và phía Nam ga Diêu Trì. Trong đó, tuyến cống thoát nước ở phía Nam ga Diêu Trì là cống tròn, có cao độ đáy cống cao hơn cao độ cánh đồng Đồng Đá và Đồng Chợ của xã Phước An, nên chỉ thoát được nước cho cánh đồng này vào mùa mưa lũ; còn tuyến cống thoát nước ở phía Bắc ga Diêu Trì là tuyến cống hộp (cầu Thiên Mã), cao độ đáy cống tương đối bằng so với cao độ cánh đồng Đồng Đá và Đồng Chợ của xã Phước An nên thuận lợi cho việc thoát nước tiêu úng, tuyến thoát nước này hiện trạng vẫn chảy từ cánh đồng Đồng Đá và Đồng Chợ của xã Phước An đi xuống chợ Diêu Trì mới qua cầu Thiên Mã, rồi chạy dọc theo tuyến mương đất trước khu dân cư (phía Tây chợ Diêu Trì) ra đến trạm gác đường sắt Diêu Trì, sau đó chạy dọc theo hành lang đường sắt để thoát ra sông Đục. Qua kiểm tra hiện trạng, việc thoát nước của tuyến mương này bị hạn chế do đoạn từ chợ Diêu Trì ra đến trạm gác đường sắt Diêu Trì, đất bị sạt lở, bồi đắp và do một số hộ dân ở trước mương lấn chiếm bố trí cống qua kênh để đi lại. Vì vậy việc quy hoạch và cấp đất ở cho nhân dân phía Nam đầu ga Diêu Trì không làm ảnh hưởng đến việc thoát nước của cánh đồng Đồng Đá và Đồng Chợ của xã Phước An.

Trước mắt, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thoát nước tiêu úng của cánh đồng Đồng Đá và Đồng Chợ xã Phước An, UBND huyện giao cho UBND thị trấn Diêu Trì khẩn trương tổ chức nạo vét tuyến mương đất trước khu dân cư (phía Tây chợ Diêu Trì) ra đến trạm gác đường sắt Diêu Trì. Về lâu dài, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thoát nước tiêu úng của các khu dân cư ở phía Tây chợ Diêu Trì nói chung và của cánh đồng Đồng Đá và Đồng Chợ, xã Phước An nói riêng; đồng thời để từng bước chỉnh trang, tạo mỹ quan đô thị, UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tham mưu, đề xuất kế hoạch khảo sát và xây dựng kiên cố hệ thống thoát nước này.

2. Đoạn đê Tân Mỹ từ nhà Tám Ngắt đi đến chùa Long Tường thuộc địa bàn xã Phước Hòa đã xây dựng xong nhưng số bụi tre, bụi trúc không được thu dọn đã làm cản dòng chảy gây xuyên phá vùng đê Gò Dàn Bầu thuộc thôn Bình Lâm, xã Phước Hòa. Đề nghị UBND huyện Tuy Phước chỉ đạo ngành chức năng giải quyết nhằm tạo thông thoáng dòng chảy, giảm thiệt hại trong lũ lụt; đồng thời, cho nâng đoạn tràn Ông Kế nhằm tránh tình trạng gây ngập úng, khi lũ ới làm ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân; đầu tư xây dựng đê Đập Cát đến đê Soi Phó Trân thuộc thôn Bình Lâm, xã Phước Hòa, vì đoạn này đã bị sạt lở, vỡ 02 đoạn, UBND xã chỉ mới khắc phục tạm thời nên không an toàn trong mùa mưa lũ sắp đến. (Cử tri xã Phước Hòa)

Trả lời:

- Đối với kiến nghị: Đoạn đê Tân Mỹ từ nhà Tám Ngắt đi đến chùa Long Tường thuộc địa bàn xã Phước Hòa, thuộc Dự án kiên cố đê biển hạ lưu Đập Nha Phu (giai đoạn 2; Hạng mục: Tuyến đê đoạn 3) có số bụi tre, bụi trúc do nằm ngoài ranh giới của công trình, nên UBND huyện không phê duyệt và đưa vào phương án đền bù, giải phóng mặt bằng. Hiện nay, tuyến đê trên đã được UBND huyện nghiệm thu và bàn giao cho UBND xã Phước Hòa khai thác, sử dụng (vào ngày 19/10/2017). Giao trách nhiệm cho UBND xã Phước Hòa khẩn trương kiểm tra số bụi tre, bụi trúc nói trên, nếu xét thấy ảnh hưởng và gây cản trở dòng chảy như kiến nghị cử tri phản ánh thì thực hiện phát tuyến để tạo thông thoáng dòng chảy, hạn chế gây xuyên phá đến đê Gò Dàn Bầu.

- Về kiến nghị cho nâng đoạn tràn Ông Kế nhằm tránh tình trạng gây ngập úng, khi lũ ới làm ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân: tràn Ông Kế thuộc tuyến kênh cấp nước Phước Hòa - Phước Thắng do Xí nghiệp Khai thác công trình Thủy lợi IV điều tiết nước tưới và quản lý. Hiện nay từ nguồn kinh phí của Trung ương, tỉnh hỗ trợ, Ban Quản lý Dự án và Đầu tư xây dựng huyện đã bàn giao cho đơn vị thi công đang xây dựng tuyến kênh tiêu hạ cầu Tống Võ, tuyến kênh này cắt ngang qua tuyến kênh cấp nước Phước Hòa - Phước Thắng. Vì vậy, sau khi tuyến kênh tiêu hạ cầu Tống Võ xây dựng hoàn chỉnh, UBND huyện sẽ chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp với chính quyền địa phương và Xí nghiệp Khai thác công trình Thủy lợi IV kiểm tra, đồng thời đề nghị Công ty TNHH Khai thác công trình Thủy lợi Bình Định có kế

hoạch nâng đoạn tràn Ông Kế nhằm tránh tình trạng gây ngập úng, khi lũ ới làm ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân trong vùng.

- UBND huyện ghi nhận ý kiến của cử tri kiến nghị đầu tư xây dựng đê Đập Cát đến đê Soi Phó Trân thuộc thôn Bình Lâm, xã Phước Hòa; đồng thời, giao Phòng NN&PTNT huyện phối hợp với phòng, ban liên quan và UBND xã Phước Hòa kiểm tra, đề xuất UBND huyện có kế hoạch đầu tư vào những năm đến để đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa mưa, lũ.

II. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, CẤP THOÁT NƯỚC

Hiện nay, tại khu vực bờ tràn Cụm Công nghiệp Phước An, phía Đông đã có Công ty Thành Phúc xây dựng ngăn cản dòng chảy nước khi vào mùa mưa lũ, phía Tây Nam tiếp tục đổ đất nâng mặt bằng đầu tư xây dựng một số hạng mục của Công ty. Như vậy, chắc chắn sẽ cản trở rất lớn đến việc thoát nước và gây ngập úng cả Xóm Mới thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phước An. Đề nghị UBND huyện xem xét xây dựng kênh mương thoát nước từ cầu Đường sắt tại Xóm Mới, chảy thoát ra mương tưới. (Cử tri xã Phước An)

Trả lời:

- UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tiến hành khảo sát khu vực bờ tràn Cụm Công nghiệp Phước An và có báo cáo như sau: Cao độ nền khu dân cư Xóm Mới (ở phía Nam cầu Đường sắt), thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phước An thấp hơn nền khu đất Cụm Công nghiệp Phước An (ở phía Bắc cầu Đường sắt). Để tạo điều kiện thoát nước, tránh ngập úng cho khu dân cư Xóm Mới, thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phước An, trong thời gian qua, UBND huyện đã đầu tư xây dựng tuyến kênh mương thoát nước từ cầu Đường sắt đến mương tưới, tuyến kênh này đi cạnh Trạm xử lý nước thải Cụm Công nghiệp Phước An và có cao trình đáy kênh thấp hơn cao trình nền khu dân cư Xóm Mới, thôn Ngọc Thạnh 2, nên thuận lợi cho việc thoát nước vào mùa mưa lũ.

III. VỀ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG

1. Công ty SaiGon Max có trụ sở đóng tại thôn Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước, trong quá trình sản xuất kinh doanh có nước thải ra ruộng và sông. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra nước do Công ty thải ra có đảm bảo an toàn cho gia súc, gia cầm và đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh hay không? (Cử tri thị trấn Tuy Phước)

Trả lời:

Qua xem xét và rà soát hồ sơ tài liệu có liên quan đối với Công ty TNHH Sài Gòn Max thì Công ty đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường số 15/GXN-STNMT ngày 15/12/2015 của dự án “Nhà máy sản xuất nệm moose ngoài trời” tại thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện việc kiểm tra

công tác bảo vệ môi trường đối với Công ty cụ thể:

- Ngày 25/10/2016, Chi cục Bảo vệ môi trường đã chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND thị trấn Tuy Phước tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại cơ sở, có lấy 1 mẫu nước thải từ công đoạn tẩy rửa khung kim loại (*thời điểm này Công ty chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải sản xuất mà lưu chứa tạm thời trong bể chứa*). Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đề nghị Công ty thực hiện một số nội dung sau:

+ Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt đảm bảo theo quy định.

+ Thu gom nước mưa đảm bảo vệ sinh môi trường. Tăng cường công tác quản lý an toàn hóa chất và trang bị, nhắc nhở công nhân sử dụng bảo hộ lao động.

- Ngày 07/9/2017, Đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường do Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thủy văn đã chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND thị trấn Tuy Phước tổ chức kiểm tra hoạt động khai thác, sử dụng nước và xả nước thải tại cơ sở, nhưng không lấy mẫu nước thải. Tại thời điểm kiểm tra, Công ty đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải sản xuất với công suất 20m³/ngày đêm. Tuy nhiên đến nay, Phòng Tài nguyên và Môi trường vẫn chưa nhận được kết quả từ Đoàn kiểm tra nêu trên.

Từ các cơ sở nêu trên và căn cứ theo Văn bản số 2943/UBND-NC ngày 12/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và phối hợp xử lý tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo, trùng lặp, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã có Văn bản số 88/TNMT-MT ngày 19/10/2017 đề nghị Chi cục Bảo vệ môi trường Bình Định sớm chủ trì, phối hợp với các ngành của huyện (*gồm: Phòng TN&MT, Phòng Nông nghiệp&PTNT, Phòng KT&HT, Công an huyện*) và UBND thị trấn Tuy Phước kiểm tra hoặc phối hợp xử lý có kết quả, phản hồi thông tin về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Sài Gòn Max về xả thải, xử lý nước thải theo quy định.

UBND huyện sẽ báo cáo với cử tri về kết quả kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác, sử dụng nước và xả nước thải tại Công ty TNHH Sài Gòn Max khi nhận được thông tin phản hồi từ Chi cục Bảo vệ môi trường Bình Định.

IV. LĨNH VỰC AN NINH TRẬT TỰ

Hiện nay trên địa bàn nông thôn xảy ra tình trạng mua bán, sử dụng ma túy, tụ tập băng nhóm dùng hung khí nguy hiểm đánh nhau, quậy phá, trộm cắp,... gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Đề nghị UBND huyện tăng cường chỉ đạo ngành Công an tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn. (Cử tri xã Phước An)

Trả lời:

Từ đầu năm 2017 đến nay, tình hình hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện diễn ra tương đối phức tạp, nổi lên là tình hình trộm cắp tài sản, tình hình các băng, nhóm thanh thiếu niên đánh nhau gây thương tích không chỉ mang tính cá nhân, nhỏ lẻ mà thường tụ tập theo băng nhóm và sử dụng hung khí khi tham gia đánh nhau; tệ nạn cờ bạc diễn ra ngày càng nhiều, nổi lên là mua bán số đề, cá độ đá gà; đáng báo động là tình hình trẻ hóa người vi phạm pháp luật, phạm tội có chiều hướng gia tăng (do sự buông lỏng, thiếu quản lý, giáo dục từ gia đình và xã hội; do tác động của các luồng văn hóa độc hại, bạo lực, đồi trụy; do ý thức tuân thủ pháp luật kém và không tu dưỡng về nhân cách, đạo đức, lối sống của một số bộ phận giới trẻ); tội phạm ma túy còn nhiều nguy cơ phát triển trên địa bàn.

Từ diễn biến tình hình trên, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện triển khai, tổ chức nhiều đợt tuần tra tấn công trấn áp tội phạm, truy quét, mật phục triệt xóa nhiều tụ điểm và các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, đến nay tình hình TTATXH trên địa bàn cơ bản ổn định. Kết quả:

- Tội phạm về trật tự xã hội: Đấu tranh triệt xóa 21 nhóm - 80 đối tượng; Trong đó: 07 nhóm – 17 đối tượng trộm cắp tài sản; 12 nhóm – 60 đối tượng đánh nhau, gây rối TTCC; 1 nhóm – 3 đối tượng Cướp tài sản. Triệt xóa 21 tụ điểm cờ bạc - 82 đối tượng với các hình thức: xóc bầu cua, xóc đĩa... ; xử phạt vi phạm hành chính phạt tiền 48.000.000 đồng.

- Tội phạm về ma túy: Phát hiện 02 vụ - 02 đối tượng “Mua bán trái phép chất ma túy”, thu giữ 6,5011 gam Methamphetamine; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố 02 vụ - 02 bị can. Phát hiện 01 vụ - 01 đối tượng “Sử dụng trái phép chất ma túy; xử phạt VPHC 01 vụ - 01 điện thoại, phạt tiền 750.000 đồng. Hiện đang quản lý 20 đối tượng nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy và 20 đối tượng sử dụng “Cỏ Mỹ”.

Để đảm bảo ổn định an ninh nông thôn, giữ vững trật tự an toàn xã hội, nhất là vào dịp cuối năm 2017, UBND huyện giao trách nhiệm cho Công an huyện tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ; đẩy mạnh công tác đấu tranh, trấn áp, triệt xóa các loại tội phạm trên địa bàn; đồng thời, phối hợp các ban, ngành, hội đoàn thể, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân, tập trung vào các đối tượng thường xuyên tụ tập băng nhóm sử dụng hung khí đánh người gây thương tích, gây rối trật tự công cộng để nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật đối với các đối tượng này.

V. LĨNH VỰC KHÁC

1. Cử tri xã Phước An không đồng tình việc ông Tú, hiện đang công tác tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất huyện Tuy Phước đã hẹn nhận và trả kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân thời gian quá lâu (cụ thể: ông Tú hẹn ông Mai Xuân Tứ ở thôn An Sơn 1, xã Phước An, thời gian từ ngày 04/7/2017 đến ngày 18/8/2017). (Cử tri xã Phước An, thị trấn Tuy Phước)

Trả lời:

Tiếp thu kiến nghị của cử tri xã Phước An, UBND huyện giao Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tiến hành rà soát trường hợp của ông Mai Xuân Tứ, ngày 24/10/2017, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện có báo cáo như sau: Ông Mai Xuân Tứ có đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện yêu cầu nhận giấy chứng nhận theo dự án VLAP, chuyên viên phụ trách đã tiếp nhận yêu cầu của ông Tứ và có ghi phiếu hẹn nhận giấy chứng nhận trong thời gian từ ngày 04/7/2017 đến ngày 18/8/2017, phiếu yêu cầu được lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện phân công và chuyển cho ông Đoàn Thanh Tú- Chuyên viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, đứng chân địa bàn xã Phước An thực hiện. Ông Đoàn Thanh Tú đã kiểm tra hồ sơ, liên hệ công dân bổ sung đầy đủ các giấy tờ, kê khai các tờ khai thuế và thực hiện chuyển thông tin địa chính đến Chi cục Thuế xác định nghĩa vụ tài chính. Sau khi có thông báo thuế, công dân thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận giấy chứng nhận. Trong quá trình thực hiện, ông Đoàn Thanh Tú chậm trễ trong việc kiểm tra hồ sơ và chuyển thông tin thuế; đồng thời, vì số lượng hồ sơ cấp giấy chứng nhận theo dự án VLAP chuyển thông tin đến Chi cục Thuế quá nhiều, nên thời gian Chi cục Thuế xác định nghĩa vụ tài chính dài hơn thời gian quy định; vì vậy đã dẫn đến trễ hẹn thời gian trả giấy chứng nhận cho dân.

Chi cục Thuế đã ra thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất ngày 20/9/2017. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện chuyển thông báo cho ông Mai Xuân Tứ và ông Tứ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, nhận giấy chứng nhận vào ngày 28/9/2017.

2. Đề nghị Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước xem xét và có hướng khắc phục các trường hợp gây bức xúc trong nhân dân như sau:

- Thái độ thờ ơ của bệnh viện đối với bệnh nhân cấp cứu, bệnh viện yêu cầu người nhà phải ứng tiền trước khi cấp cứu bệnh nhân.

- Người bệnh đến bệnh viện huyện Tuy Phước khám bệnh, nhưng trong lúc chờ các điều dưỡng gọi tên để khám, một số người lớn tuổi không nghe rõ thì bị các điều dưỡng có thái độ thiếu nhã nhặn đối với bệnh nhân.

(Cử tri xã Phước Thành)

Trả lời:

Tại Báo cáo số 572 /BC- TTYT ngày 10/10 / 2017, Trung tâm Y tế huyện đã trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 về những vấn đề liên quan đến trách nhiệm và thẩm quyền của Trung tâm Y tế huyện, cụ thể như sau:

- Việc cấp cứu bệnh nhân trong mọi trường hợp đều được bệnh viện đặt lên hàng đầu. Bệnh nhân phải được khám cấp cứu khẩn trương kể cả khi không có người nhà bệnh nhân. Việc ứng tiền vào nhập viện là thủ tục quy định của các bệnh viện, tuyệt đối không có thái độ thờ ơ, yêu cầu người nhà phải ứng tiền trước khi cấp cứu bệnh nhân. Có một số trường hợp, nhiều bệnh nhân vào cấp cứu cùng lúc, sau khi sơ cấp cứu ban đầu, tùy theo trường hợp mà bác sĩ trực ưu tiên giải quyết các bệnh

nhân có diễn biến nặng, các bệnh nhân còn lại được theo dõi và trong khi chờ đợi các bước chỉ định điều trị tiếp theo thì người nhà bệnh nhân thực hiện việc ứng viện phí là theo quy định.

- Về vấn đề người bệnh đến bệnh viện huyện Tuy Phước khám bệnh, nhưng trong lúc chờ các điều dưỡng gọi tên để khám, một số người lớn tuổi không nghe rõ thì bị các điều dưỡng có thái độ thiếu nhã nhặn đối với bệnh nhân: Hàng ngày có từ 450-550 người dân đến khám và điều trị ngoại trú tại Trung tâm Y tế huyện, trong đó có nhiều người lớn tuổi. Để tạo sự công bằng trong khám, chữa bệnh, TTYT Tuy Phước đã lắp đặt hệ thống bốc số gọi tên tự động. Để khám bệnh, người bệnh phải lấy số thứ tự và đến phòng khám ngồi chờ khám theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Trong khi chờ để khám, một số người lớn tuổi không nghe rõ điều dưỡng gọi tên theo số thứ tự vào khám và có người cũng đã rời phòng chờ khám đi vị trí khác, điều dưỡng gọi tên vào khám không có người nên phải chuyển tiếp đến lượt khám người bệnh khác.

UBND huyện yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước tăng cường chỉ đạo đội ngũ viên chức trực thuộc thực hiện tốt hơn nữa các quy chế chuyên môn, tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực đổi mới phong cách, thái độ giao tiếp của cán bộ y tế nhằm đem lại sự hài lòng đối với người bệnh và nhân dân ngày càng tốt hơn.

3. Hiện nay, trước trụ sở Hội Chữ thập đỏ huyện Tuy Phước để rất nhiều đá granit, gây phản cảm. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, khắc phục. (Cử tri xã Phước Thành).

Trả lời:

Tiếp thu kiến nghị của cử tri xã Phước Thành, UBND huyện đã chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ huyện kiểm tra và có báo cáo tại Văn bản số 25/CV-CTĐ ngày 24/10/2017, cụ thể như sau:

Vấn đề cử tri xã Phước Thành phản ảnh là đúng sự thật. Phía trước hàng rào trụ sở Hội Chữ thập đỏ huyện, người dân tận dụng hành lang đường bộ ĐT640 để một số tấm đá granit xếp không gọn, bìa đá vút lung tung gây mất mỹ quan trụ sở Hội. Số đá granit nói trên là của ông Hà Tấn Phú (có nhà ở đối diện trụ sở Hội Chữ thập đỏ) để làm gia công cho các công trình nhà ở, nhà hàng, nhà nghỉ,...Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện đã yêu cầu ông Phú phải dọn dẹp sạch sẽ số đá granit nói trên trả lại mỹ quan cho trụ sở Hội, ông Phú hứa sẽ khắc phục **trước ngày 10/11/2017**.

UBND huyện giao Hội Chữ thập đỏ huyện theo dõi, đôn đốc ông Hà Tấn Phú trong việc trả lại hành lang đường bộ ĐT640 để đảm bảo mỹ quan cho trụ sở Hội, báo cáo kết quả cho UBND huyện trước **ngày 13/11/2017**.

Còn một số nội dung cử tri kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực: Điện chiếu sáng trên đoạn của Quốc lộ 19, tình trạng thu gom rác thải, ... UBND huyện ghi nhận, đang chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, kiểm tra, xử lý. UBND huyện sẽ báo cáo kết quả xử lý, giải quyết các nội dung kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 05 HĐND huyện, khóa XI.

Trên đây là Báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 04 HĐND huyện khóa XI, UBND huyện kính báo cáo HĐND huyện./.

Nơi nhận:

- TT HU;
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, Các PCT UBND huyện;
- Hai Ban HĐND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban liên quan;
- TTTHĐND, UBND các xã, thị trấn;
- LĐ VP HĐND & UBND huyện;
- Lưu: VT, K8 (T 92b)

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Thuận